



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1320, 1323, 1328, 1329 โทรสาร 0-2618-7445

อินเทอร์เน็ต www.prd.go.th

ข่าวที่ 98 / 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

สปส. เพิ่มช่องทางส่งแบบขอรับเงินสมทบคืนผ่านทางไปรษณีย์

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจกผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และได้จ่ายเงินสมทบเกิน 750 บาท/เดือน/คน สามารถขอรับเงินคืนได้ โดยกรอกข้อความในแบบขอรับเงินคืนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารส่งกลับสำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ รอรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร 9 ธนาคาร

สำนักงานเลขานุการกรม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดย นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ว่ามีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย ซึ่งนายจ้างจะต้องหักเงินสมทบจากค่าจ้างที่ได้รับร้อยละ 5 ของค่าจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม หากเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่นำส่งรวมกันมีจำนวนเกินกว่าเงินสมทบขั้นสูงสุด คือ 750 บาท/เดือน/คน ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบ โดยมารับเงินคืนได้ด้วยตนเอง ที่ สปส. เขต/พื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก นอกจากนี้ สปส. ได้เพิ่มช่องทางบริการคืนเงินให้ผู้ประกันตนโดยประมวลผลจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนส่งสมทบทั้งหมด แล้วส่งหนังสือแจ้งการคืนเงินสมทบส่วนที่เกินทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ประกันตนทราบ เมื่อผู้ประกันตนได้รับหนังสือแล้ว สปส. ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนลงชื่อในแบบขอรับเงินคืน และรายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน พร้อมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อผู้ยื่นคำขอ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และส่งกลับตามที่อยู่ซึ่งแจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการคืนเงินมาที่สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน โดยวงเล็บมุมของ “ขอคืนเงิน สมทบ” ทั้งนี้ สปส. จะคืนเงินสมทบส่วนที่เกินด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีผู้ประกันตน ซึ่งขณะนี้ สปส. ให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ได้ 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยธนาคาร

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขต/พื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือ โทร. 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น. หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th